

# โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้ถูกซ์เปิดตัว “เซ็นทารา แชนดี บีช รีสอร์ท ดานัง” โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ



โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้ถูกซ์เปิดตัว “เซ็นทารา แชนดี บีช รีสอร์ท ดานัง” โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยการปรับปรุงรูปลักษณ์และยกระดับคุณภาพการบริการที่โดดเด่นกว่าเดิม โดยเน้นการออกแบบที่หรูหราแต่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัวและมีความเป็นส่วนตัวที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทำเลที่ดีเยี่ยมบนชายหาดส่วนตัวที่มีทรายขาวและน้ำทะเลใสสะอาดของหาดนอนนุค สภาพแวดล้อมงดงาม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการพักผ่อนแบบส่วนตัวอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนแบบครอบครัว คู่รัก เพื่อน หรือ นักธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น เซ็นทารา แชนดี บีช รีสอร์ท ดานัง แห่งนี้ยังเหมาะแก่การเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานหรืองานอีเวนต์ต่างๆ สำหรับนักธุรกิจ อีกทั้งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย เพียง 20 นาที จากรีสอร์ทไปยัง สนามบินดานัง ตัวเมืองดานัง สนามกอล์ฟระดับแชมป์เปี้ยน 2 สนาม และ สถานที่อันเป็นมรดกโลกของฮอยอัน

เซ็นทารา แชนดี บีช รีสอร์ท ดานัง มีห้องพักทั้งหมดจำนวน 198 ห้อง ประกอบไปด้วย ห้องซูพีเรียร์ ห้องดีลักซ์ ห้องพรีเมียมดีลักซ์ ห้องพรีเมียมสวีท บังกาโล และวิลลา ภายในห้องมีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดถึง 92 ตารางเมตร อยู่ห่างจากสระว่ายน้ำ สวนธรรมชาติของรีสอร์ทและทะเลตะวันออกเพียงไม่กี่ก้าว ซึ่งการปรับปรุงรูปลักษณ์ในครั้งนี้ทางโรงแรมได้ทำการออกแบบและปรับปรุงห้องพรีเมียมดีลักซ์ และห้องพรีเมียมสวีท พร้อมระเบียงและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันตระการตาของสวนธรรมชาติที่กว้างใหญ่และทะเลตะวันออกอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มจำนวนห้องอาหารอีก 2 ห้อง โดยการแบ่งสัดส่วนจากบริเวณริมสระน้ำของห้องอาหาร Ginger & Lime เพื่อให้ได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารที่หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหารไทย อาหารเวียดนาม อาหารเอเชีย พิซซา เจลาโต้ และอาหารนานาชาติ อีกทั้งยังมี สปาเซ็นวาริ สปาแบรินด์ไทยที่ให้บริการระดับแนวหน้ามาตรฐานสากล ท่ามบรรยากาศธรรมชาติในสวนเขตร้อนอันเขียวสงบ ที่จะทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย กระปรี้กระเปร่า ด้วยการนวดปรนนิบัติสปาที่ร้อนชื้นและสมุนไพรไทยอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการพักผ่อนแบบเป็นครอบครัวพร้อมเด็กเล็ก ทางเซ็นทารา แชนดี บีช รีสอร์ท ดานัง มีสระ

ว่ายน้ำสำหรับเด็ก คลับเด็ก และมีบริการพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มายังสามารถเพลิดเพลินไปกับศูนย์ออกกำลังกาย สนามเทนนิส พื้นที่เล่นเกม และกิจกรรมต่างๆทั้งทางน้ำและทางบก อาทิ บอดี้บอร์ด วินด์เซิร์ฟ พายเรือคายัค วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอลชายหาด และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งงานบรรยากาศดีท่ามกลางความโรแมนติก หรือ ผู้ที่มองหาสถานที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆ ทางโรงแรมได้จัดเตรียมห้องจัดงานขนาดใหญ่จำนวน 2 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับแขกได้มากกว่า 90 ท่าน อีกทั้งทางโรงแรมยังมีบริการการจัดงานบริเวณสวนหรือริมหาดท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งสามารถรองรับแขกได้หลายร้อยคน นอกจากนี้ทางโรงแรมยังได้ทำการปรับปรุงการบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายให้แก่แขกที่มาใช้บริการ อาทิ ห้องสมุด บริการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว บริการรถรับ-ส่งไปยังเมืองดานังและฮอยอัน บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า เนื่องด้วย เซ็นทารา แชนด์ บีช รีสอร์ท ดานัง มีความได้เปรียบทางด้านภูมิทัศน์และทัศนียภาพเป็นอย่างมาก จากทำเลที่ตั้งบนหาดส่วนตัวของหาดนอนนุค ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนาม การปรับปรุงรูปลักษณ์ของห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ เซ็นทารา แชนด์ บีช รีสอร์ท ดานัง มีความสอดคล้องกับสถานที่และทำเลที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม อีกทั้งเพื่อให้แขกที่มาใช้บริการหรือมาจัดงานอีเวนต์ต่างๆ ได้รับความประทับใจและจดจำ เซ็นทารา แชนด์ บีช รีสอร์ท ดานัง อย่างไม่มีวันลืม